



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

THÔNG BÁO CẤP THỜI

SHERIFF-CORONER DON BARNES

Thông Tin Công Công Sở Cảnh Sát OC
714-904-7042
PIO@OCsheriff.gov

Yorba Linda Loan Báo Đại Úy Wigginton Tân Cảnh Sát Trưởng Sự Vụ

YORBA LINDA, Ca. (3 Tháng Một, 2024): Thành Phố Yorba Linda hôm Thứ Ba, ngày 19 Tháng Mười Hai, đã loan báo Đại Úy De Anne Wigginton là Tân Cảnh Sát Trưởng Sự Vụ của họ. Bà sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới vào ngày 5 Tháng Một.

"Tôi rất lấy làm cảm kích được chọn và rất vinh dự được lãnh đạo một nhóm tận tâm làm việc một cách đặc lực mỗi ngày trong việc phục vụ cộng đồng. Tôi mong đợi sẽ tiếp tục truyền thông xuất sắc và chuyên nghiệp của Sở Cảnh Sát Sự Vụ Yorba Linda." Đại Úy Wigginton phát biểu.

Đại Úy Wigginton đã phục vụ cho Sở Cảnh Sát Quận từ năm 2004 sau khi dạy học tại Học Khu Chino hai năm.

Trong thời gian tại Sở Cảnh Sát Quận, bà đã làm việc tại phần vụ Điều Hành giam giữ, Điều Hành Tòa Án, Điều Hành Tuần Tra, Phân Khu Tiêu Chuẩn Chuyên Nghiệp và Phân Khu Huấn Luyện. Bà đã từng phục vụ như Là Nhân Viên Huấn Luyện tại Hiện Trường, Điều Tra Viên Ăn Cấp Xe và là Điều Tra Viên về bối cảnh, trong số các nhiệm vụ khác được giao phó.

Sau khi được đề bạt lên Trung Sĩ năm 2019, Đại Úy Wigginton phục vụ trong Phần Vụ Điều Hành Giam Giữ tại Trung Tâm Chấp Nhận các thành phần Bị Giam, Văn Phòng Nội Chính và Điều Hành Tuần Tra Tây Nam.

Gần đây nhất, Đại Úy Wigginton được cử làm Trung Úy Cho Những Dự Án Đặc Biệt tại Phân Khu các Trại Giam Trung Tâm, nơi bà chịu những trách nhiệm ở cấp cao bao gồm các vấn đề nhân sự, những quan tâm đến an sinh của tù nhân và kế hoạch chiến lược cho các cơ sở trại giam.

Đại Úy Wigginton luôn lưu tâm đến đời sống của nhân viên và sự phát triển, đã từng phục vụ vài năm trong cương vị đồng điều hành viên cho Nhóm Yểm Trợ Đồng Nghiệp của Sở Cảnh Sát Quận và trước đó phụ tá cho chương trình hướng dẫn thuộc cấp của Sở Cảnh Sát.

Đại Úy Wigginton tốt nghiệp văn bằng cử nhân môn Vận Động Học/Khoa Học Thể Thao của trường Đại Học Cal State Long Beach và văn bằng Cao Học chuyên khoa Lãnh Đạo An Toàn Công Cộng của Nhân Viên Công Lực tại Đại Học San Diego.

Khi rảnh rỗi không làm việc, Đại Úy Wigginton vui thú cùng với chồng là Trung Sĩ Mike của Sở cảnh Sát Quận, hai con gái của họ Morgan và Ava, và ba con chó của họ.

